

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. จับตากราปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีน สศก.ชี้เกิดผลดีกับประเทศไทยในระยะยาว
๒. ปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้น
๓. พร่องจนแล้ง อธิบดีกรมชลฯแจกการเมืองสั่งส่อเหลือน้อยไม่พอทำนาปรัง
๔. จับตารัฐกิจเกษตรไทย - รัสเซีย
๕. 'ปีติพงศ์' ลุยยกเครื่องระบบสหกรณ์
๖. พาณิชย์จัดระเบียบโรงสีข้าว ดันเอกชนรับมือเออีซี
๗. ฝนหลวงเสริมทัพหน่วยปฏิบัติการโจมตีรุกเติมน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำขานรับนายกฯ
๘. จัดสารพัดมาตรการช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง
๙. สบช่องปรับโครงสร้างเกษตร
๑๐. สุพรรณยังวุ่น - ชิงน้ำ
๑๑. รัฐเร่งจัดแผนอุ้มเกษตรกรสู้วิกฤติแล้ง คม ชัด ลึก
๑๒. ช่วยเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- ผู้จัดการรายวัน  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
คม ชัด ลึก  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์ (บาย)  
ไทยโพสต์  
โพสต์ทูเดย์  
กรุงเทพธุรกิจ  
ข่าวสด  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# จับตาการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเงิน สก.ซ้เกิดผลดีกับประเทศไทยในระยะยาว

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - นายเลิศศักดิ์ วีระกุลใหญ่ลู่ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า ปัจจุบันจีนกำลังดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียม ร่วมกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรักษาสถิติแวดล้อม เนื่องจากความไม่สอดคล้องระหว่างโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเป็นหลัก ทำให้เศรษฐกิจในระยะยาวไม่มีความมั่นคง การเติบโตไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจภาคบริการ ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคตและขยายธุรกิจภาคบริการลงสู่เขตชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้ และลดช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบทลง อย่างไรก็ตาม การที่จีนหันกลับมาปฏิรูปโครงสร้างภายในประเทศ จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ลดการนำเข้าสินค้าบางส่วนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และหัน

กลับไปผลิตสินค้าตอบสนองต่อความต้องการในประเทศเองมากขึ้น

ดังนั้น ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนในครั้งนี้ เนื่องจากไทยพึ่งพาการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปจีน ซึ่งมีมูลค่าส่งออกเป็นอันดับหนึ่งและคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 11 ต่อปี ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด โดยในปี 2557 มูลค่าส่งออกรวมของไทยไปจีนเท่ากับ 806,438 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 2.21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกรวมในปี 2558 (ม.ค.-เม.ย.) เท่ากับ 241,896 ล้านบาท หดตัวลงต่อเนื่องร้อยละ 10.57

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกการส่งออกเป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และสินค้านอกการเกษตร พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าส่งออกหดตัวลงร้อยละ 4.43 ในปี 2557 และในปี 2558 (ม.ค.-เม.ย.) หดตัวรุนแรงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 20.26 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้านอกการเกษตร พบว่า หดตัวลงร้อยละ 1.09 ในปี 2557 และในปี 2558 (ม.ค.-เม.ย.) หดตัวลงต่อเนื่องร้อยละ 5.04 ถึงแม้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง แต่ดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ยังคงเกินดุลเมื่อเปรียบเทียบกับ

ส่งออกสินค้านอกภาคเกษตรที่ขาดดุลเสมอ แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปจีนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการขาดดุลการค้าให้แก่ภาคส่งออกของไทยได้ ทั้งนี้ ปี 2558 (มกราคม-เมษายน) การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ไทยนั้น ยังเกินดุล 62,621 ล้านบาท

สำหรับผลกระทบของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่มีต่อภาคเกษตรไทยนั้น สะท้อนให้เห็นชัดในภาคการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตของจีน เช่น ยางธรรมชาติ แต่ในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีน และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจีนมองว่าสินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ถึงแม้บางช่วงอาจชะลอการบริโภคอยู่บ้างตามภาวะเศรษฐกิจจีนในขณะนั้น แต่คาดว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และหากมองในระยะยาว การปฏิรูปของจีนจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยในฐานะคู่ค้าที่สำคัญ ■

## ปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้น

นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันได้รับซื้อปาล์มตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (สกก.) มีการปิดป้ายแสดงราคาซื้อผลปาล์มน้ำมันทะลายและร่วงราคาเดียวกันคือ 4.20 บาท/กก. ณ 17% ซึ่งในขณะนี้ราคาผลปาล์มมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.60-5.25 บาท เพิ่มจากพฤษภาคมที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.31 บาท ด้วยผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ

27.50-28.00 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย 2,270 ริงกิต/ตัน หรือกิโลกรัมละ 20.81 บาท

ส่วนลานเทรับซื้อผลปาล์มทะลาย ณ ลานเทกิโลกรัมละ 3.10-4.20 บาท และผลปาล์มร่วง กิโลกรัมละ 4.00-5.00 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหารับซื้อผลปาล์มกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเกรด B และลานเทในพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนในการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเกรด B ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดมากขึ้นต่อไป.

# พร้อมงานแล้ง

## อริบดิกรมชลฯแจกการเบี่ยงน้ำ ส่อเหลือน้อยไม่พอทำนาปรัง AI

กรมชลฯ ตระแตกโดน  
อริบดิกรมน้ำไร้สติจนแห่งขอค แด  
การเมืองสั่งปล่อยเหตุกั้วน้ำท่วม

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดี  
กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัญหา  
น้ำใน 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล  
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุง  
แดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มี  
ปริมาณน้ำใช้การได้เหลือแค่ 1,100  
ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือมี  
น้ำใช้ได้ 30 วัน เพราะมีการสั่งการ  
จากฝ่ายการเมือง โดยคณะกรรมการ  
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหาร  
จัดการทรัพยากรน้ำ (กนย.) สั่งการ  
ให้กรมชลฯ ระบายน้ำในเขื่อนทุก  
เขื่อนลงเหลือ 45% ของความจุ  
เขื่อน เพราะเกรงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำ  
รอยปี 2554

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ระบายออก  
ในขณะนั้นรวม 1.4 หมื่นล้าน ลบ.ม.  
จนปริมาณน้ำสะสมของอ่างเก็บน้ำ  
เหลือน้อย ขณะที่กรมชลฯ ได้  
พยายามตัดทอนและประวิงเวลา  
การระบายน้ำมาโดยตลอด เพราะ  
เห็นว่าการระบายน้ำต้องทำให้

สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ  
ท้ายเขื่อน

อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดฝ่าย  
การเมืองได้ยอมรับฟังเหตุผลให้  
หยุดการระบายน้ำจากเขื่อนได้ แต่  
ได้มีการระบายออกไปจำนวนมาก  
แล้ว และถือเป็นปริมาณน้ำที่ระบาย  
ออกที่มากที่สุดในรอบ 15 ปี

นอกจากนี้ โครงการจำนำข้าว  
ยังทำให้มีการปลูกข้าวกันจำนวน  
มาก โดยนาปรังบางปีมากถึง 15  
ล้านไร่ จากปกติ 5-6 ล้านไร่ แม้  
กระทั่งนาปรังปี 2557-2558 ซึ่งมี  
น้ำต้นทุนเหลือน้อย ได้พยายามขอ  
ให้ลดการทำนาปรัง เพราะมีน้ำสง  
แค่ 2 ล้านไร่ ก็ยังมีการทำนาปรัง  
กว่า 6 ล้านไร่ จนกระทบปริมาณ  
น้ำต้นทุนต่อเนื่อง

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2555  
ที่ประชุม กนย.ได้กดดันให้กรมชลฯ  
ปรับเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำต่ำสุด  
ไว้ที่ 45% จากที่ผ่านมาไม่เคยมีการ  
ตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำถึงขนาดนี้ และมีการ  
คุมไว้ที่ระดับ 55% ใน 2 เขื่อนหลัก

# ผลกระทบจากภาวะแล้งและ ชะลอทำนา



● อานปรอท ●  
งัดมาตรการสู้แล้ง...A2

ค่าเสียโอกาส	
1. ค่าแรงงาน	27,037
2. ค่าเมล็ดพันธุ์	6,937
3. ค่าปุ๋ย	9,089
4. ค่ายาปราบศัตรูพืช	2,153
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,792
6. อื่นๆ	12,161
7. รวมทั้งสิ้น	60,171

- จัดพืชเกษตรปี 2557 มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท
- คาดจัดพืชเกษตรปี 2558 ขยายตัว 2.5-3%
- ผลภัยแล้งปรับลดจัดพืชเกษตรเหลือ 1.4%
- ชะลอการทำนาถึงเดือน ก.ค. เงินหายไป 60,171 ล้านบาท
- ชะลอการทำนานานกว่าเดือน ก.ค. เงินจะหายไปอีก 60,171 ล้านบาท
- รวมความเสียหาย 1.2 แสนล้านบาท



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คือ เชื้อนภูมิพลและเชื้อนสิริกิติ์ แต่  
กนย.ให้ปรับลงมาให้ต่ำกว่านั้นจึง  
เหลือ 45%

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รอง  
อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จาก  
แบบจำลองคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน  
และน้ำในเขื่อนตลอดหน้าฝนนี้ คาด  
ว่าสิ้นฤดูฝนจะเหลือน้ำใช้ในฤดูแล้ง

ช่วงเดือน พ.ย. 2558-เม.ย. 2559  
แค่ 200-1,360 ล้าน ลบ.ม. ถือว่า  
ตึงตัวมากสำหรับน้ำดื่มที่จะต้องม  
อย่างน้อย 1,200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอาจ  
จะต้องดส่งน้ำทำนาปรังด้วย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
คาดว่าหากมีการเลื่อนการปลูกข้าว  
ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกไปถึงสิ้นเดือน

ก.ค. 2558 จะทำให้เกษตรกรสูญเสีย  
รายได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท และหาก  
ลากยาวไปกว่านั้นจะสูญเสียรายได้  
อีก 6 หมื่นล้านบาท และประเมินว่า  
ผลจากภาวะแล้งจะทำให้อัตราการ  
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร  
ในปี 2558 ลดลงมาอยู่ที่ 1.4% จาก  
ที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5-3%

## จับตาธุรกิจเกษตรไทย-รัสเซีย

ถ้าจำกันได้ เมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย “คมีตรี เมดเวเดฟ” ได้เดินทางเยือนมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบรอบ 120 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ปี 2560 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสทองของประเทศไทย ในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ “ชวลิศ ชูจร” ให้ข้อมูล

โดยเฉพาะข้าว เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาแห้ง ผักสดแช่



เย็นแช่แข็ง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องและแปรรูป เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทยไปรัสเซียในช่วงปี 2554-2556 ที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุชัดสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยไปยังรัสเซีย นั้น มีสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 32 ของไทย ในระหว่างปี 2555-2557 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 0.53 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 8,156 ล้านบาท ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับรัสเซียมาโดยตลอด

ขณะเดียวกันการที่รัสเซียห้ามนำเข้าเนื้อวัว เนื้อหมู ปลา สัตว์ปีก นม ผลิตภัณฑ์จากนม ผัก และผลไม้ทั้งหมดจากสหรัฐ และอียู รวมถึงออสเตรเลีย แคนาดา และนอร์เวย์ โดยมีผลทันทีเป็นระยะเวลา 1 ปีนั้น ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะส่งออกสินค้าเกษตรไปยังรัสเซียเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยยังเคยวิเคราะห์ไว้ว่า การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำรัสเซียและไทย รวมถึงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีพัฒนาการมากขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปรัสเซีย นับว่ามีแนวโน้มสดใสกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งได้แรงสนับสนุน 2 ทาง จากความต้องการบริโภคของรัสเซียเพื่อชดเชยการนำเข้าสินค้าอาหารจากสหภาพยุโรป (อียู) ผลจากมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียต่ออียู และแรงหนุนจากภาครัฐบาลของทั้งสองประเทศที่จะมาเป็นเครื่องช่วยเสริมการส่งออกอย่างมั่นคงมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมนักวิจัยในอุปถัมภ์สภาวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจภาคการเกษตร โดยนำสมาชิกสมาคม ผู้ประกอบการส่งออก นักวิชาการ และเกษตรกรที่สนใจศึกษาดูงานที่สหพันธรัฐรัสเซียในเดือนกันยายน 2558 นี้ สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคม โทร.0-2579-0787, 0-2942-7522 ในวันและเวลาทำการครับ

## ‘ปีติพงศ์’ ลุยยกเครื่องระบบสหกรณ์

“ปีติพงศ์” เร่งปรับปรุงระบบสหกรณ์ เล็งแก้กฎหมายนำเงินสำรองให้ กพส. บริหาร ช่วยสหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน เอาผิดคนนอกก่อปัญหา คุมอัตราดอกเบี้ยเงินออม พร้อมจ้างมืออาชีพบริหารรับเปิดเออีซี

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่สหกรณ์ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต จ้างงาน และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ทั้งเป็นช่องทางแก้ไขปัญหานี้ออกระบบของประชาชน ปัญหาไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น 8,210 แห่ง สมาชิกจำนวน 11.5 ล้านคน มีเงินในระบบกว่า 2 ล้านล้านบาท

“แต่ปัญหาสหกรณ์เวลานี้คือไม่มีความเชื่อมั่น จากกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น แม้มูลค่าเงินของสหกรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ทั้งระบบ แต่ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ลดลงอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทั้งในด้านกฎหมายและคณะกรรมการ”

ในการดูแลของคณะกรรมการนั้น ได้มีการเร่งรัดดำเนินการกับสหกรณ์ที่มีปัญหา ล่าสุดกรณี สหกรณ์แม่เป็น จ.นครสวรรค์ และสหกรณ์โนนสะอาด จ.ขอนแก่น ได้มีการตั้ง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้านกฎหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขและพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะนำเงินสำรองของแต่ละสหกรณ์มารวมไว้ที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้หรือไม่ เพื่อใช้เงินจำนวนนี้รักษาฐานะสหกรณ์ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งกฎหมายต้องควบคุมดูแลคนนอกสหกรณ์ที่เข้ามาก่อวินาศกรรมหรือสร้างปัญหาให้กับสหกรณ์

ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายผลักดันให้เกิดธุรกิจสหกรณ์มากขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์หรือภาคเอกชนกับสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษี ต้องศึกษารูปแบบ ลักษณะการลงทุนที่คุ้มค่า และไม่กระทบทุนเรือนหุ้น

ในด้านกฎหมาย สันนิบาตสหกรณ์ต้องเข้ามาผลักดันให้แก้ไขด้านกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินออมที่สูงได้หรือไม่ เพราะเป็นความเสี่ยงสูงต่อสหกรณ์ที่ต้องเร่งหาเงินมาตอบแทน และอาจเป็นสาเหตุการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารงานสหกรณ์ควรมีผู้เชี่ยวชาญ หากไม่สามารถพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ควรจ้างมืออาชีพ แต่การบริหารงานต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

# พาณิชย์จัดระเบียบโรงสีข้าว

## • ดันเอกชนรับมือเออีซี

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเกรดโรงสีข้าว ด้วยการติดตามศึกษาของผู้ประกอบการโรงสี ว่า กระทรวงพาณิชย์มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน กำหนดมาตรฐานโรงสี เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงการแข่งขันด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกำหนดให้โครงการนี้เป็นไปตามการดำเนินการตามความสมัครใจก่อน

“ที่ผ่านมาระทรวงพาณิชย์ ได้คิดโครงการโรงสีดีดขาว มานานแล้ว เพราะเห็น

ว่าควรเร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ไม้ได้เกี่ยวกับที่นายกรัฐมนตรีพูดก่อนหน้านี้ว่าต้องสร้างมาตรฐานให้โรงสี และโรงสีใดไม่ได้มาตรฐานให้ปิด แต่การที่นายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ ถือเป็นนโยบายที่ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น”

นายเกรียงศักดิ์ คาปนันทน์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ แต่มาตรการที่จะกำหนดขึ้นมาภายใต้โครงการใดก็ตาม ต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และโครงสร้างของธุรกิจการค้าข้าว ที่ต้องให้สอดคล้องกันด้วย โดยปัจจุบันโรงสีไทยในระบบมี 1,500 แห่ง จากที่จด

ทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 30,000 แห่ง ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพดีกว่าเพื่อนบ้าน ส่วนการสีข้าวให้ได้คุณภาพ ต้องขึ้นกับคุณภาพของเมล็ดข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตเป็นหลักสำคัญ ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสี เพราะส่วนใหญ่การสีข้าวจะดำเนินการตามความต้องการตลาด เช่น สีข้าวให้ขาวสะอาด สำหรับข้าวตลาดบน หรือสีบางส่วนเพื่อไม่ให้มีกรวดหินดินทรายปะปนสำหรับตลาดเพื่อสุขภาพ ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานต้องมีความหลากหลาย

นอกจากนี้ โรงสีที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือถูกระบุว่าไม่ได้มาตรฐาน แต่สามารถผลิต

สินค้าได้ตามความต้องการตลาด อาจถูกกีดกันออกจากการแข่งขันโดยปริยาย ซึ่งเป็นการกีดกันทางธุรกิจได้ในที่สุด เบื้องต้น ต้องการให้ใช้มาตรฐานทางกฎหมาย ที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ เช่น การกำหนดมาตรฐานเครื่องชั่ง เป็นต้น

“ถ้าจะกำหนดมาตรฐานตอนนี้ก็ขอให้ เป็นแบบสมัครใจก่อน ส่วนแนวทางมาตรฐานที่จะออกมาต้องให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ ที่วงการค้าข้าวทำอยู่ โดยต้องดูไปถึงต้นทางคือแหล่งผลิตข้าว ไปจนถึงผู้ส่งออก และผู้ประกอบการข้าวถุง”

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่า ต้องการให้โรงสีของไทยมีมาตรฐาน และหากโรงสีใดไม่สามารถดำเนินการให้ผ่านมาตรฐานได้ ก็ให้ปิดตัวหรือโอนย้ายมาให้กลุ่มสหกรณ์บริหารจัดการแทน.



## ฝนหลวงเสริมทัพหน่วยปฏิบัติการโจมตีรุกเติมน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำเขื่อนรับนายกา

กระทรวงเกษตรฯ รับนายกา เร่งเครื่อง กรมฝนหลวงฯ เดินหน้ารุกปฏิบัติการเติมน้ำใน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ด้านฝนหลวงชั้น ทุกหน่วยพร้อมขึ้นโจมตีทันทีเมื่อเมฆฝนลอย เข้าอ่าง เชื่อมั่นจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้ ระบบชลประทานและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่ กำลังลุกลามในขณะนี้

**นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร**

**และสหกรณ์** เปิดเผยว่า นอกจากกระทรวงเกษตรฯได้กำชับให้กรมชลประทาน บริหารจัดสรรน้ำต้นทุนที่มีจำกัดอย่างรัดกุม และให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำที่เหลืออยู่อย่างรู้คุณค่า และโดยประหยัดแล้ว ยังได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบิน เกษตรเน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีโดยมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้ ได้มากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการหล่อเลี้ยงพืช ฤดูแล้งที่กำลังจะให้ผลผลิต และการเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวนาปี ขณะนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย ซึ่งกระจายครอบคลุม 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้เร่งระดมทำฝนหลวงอย่างเต็มที่ โดยตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วย ปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน มีผู้ร้องขอ ฝนหลวงผ่านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคกว่า 320 ราย ใน 235 อำเภอ 58 จังหวัด และฝูงบินฝนหลวงได้มีการขึ้นปฏิบัติการ



ฝนหลวง จำนวน 104 วัน 2,728 เที่ยวบิน มีฝนตก 103 วัน และมีรายงานฝนตกรวม 70 จังหวัด

ทางด้านนายวราวุธ ชันดียานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวถึงแผนปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนและ อ่างเก็บน้ำว่า กรมฝนหลวงฯ ได้สั่งการให้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยเร่งทำ

ฝนหลวงเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง พร้อมกับปฏิบัติการ เติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด โดยให้หน่วยฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่เร่งปฏิบัติการเติมน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่งวง หน่วยฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบ พื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงจังหวัดลพบุรีรับผิดชอบเติมน้ำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อน ทับเสลา และหน่วยฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีให้เร่งเติมน้ำให้เขื่อน ศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยฝนหลวงขอนแก่น รับผิดชอบเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยฝนหลวงนครราชสีมารับผิดชอบเติมน้ำ ให้เขื่อนลำตะคอง ลำพระเพลิง จุฬารักษ์ หน่วยฝนหลวงอุบลราชธานี รับผิดชอบเติมน้ำให้เขื่อนสิรินธร สำหรับหน่วยฝนหลวงจังหวัดระยองให้ เร่งปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง อาทิ อ่างเก็บน้ำดอกกราย หนองปลาไหล ประแสร์ และอ่างเก็บน้ำบางพระ

ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ำปราณบุรี หน่วยฝนหลวงจังหวัดกระบี่รับผิดชอบเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำใน พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 4-5 เขื่อนหลัก ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ต้องเร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเพื่อสำรองน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง เป็นต้น

# จัดสารพัดมาตรการ A2 ช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

กลับจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศขอความร่วมมือกับเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เลื่อนการปลูกข้าวออกไปเป็นเดือน ก.ค.นั้น ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ รว.เกษตรและสหกรณ์ ปิตินพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ซึ่งจะมีรายละเอียดด้วยว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งงบกลางจะเพียงพอรองรับการให้ความช่วยเหลือ

ม.ร.ว.ปรีดิยาทร กล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือครั้งนี้จะไม่เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเหมือนกับช่วงที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ และมีมาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เพราะในช่วงที่มีมาตรการนั้นเป็นช่วงที่ข้าวออกมาแล้วและเห็นแล้วว่าราคาตกต่ำ แต่รอบนี้เป็นการขอให้ชาวนาเลื่อนการปลูกออกไป ไม่ใช่ขอให้งดการปลูก ซึ่งในที่สุดเกษตรกรก็จะมีรายได้อยู่แล้ว เพียงแต่รายได้มาช้ากว่าปกติ และขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรร

“คราวนี้ขอให้เลื่อนการปลูกไม่ใช่ให้เลิกและให้เลื่อน จึงไม่เข้าข่ายที่ต้องไปจ่ายชดเชย และเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้น ไม่ใช่ทั่วประเทศ” ม.ร.ว.ปรีดิยาทร กล่าว

ทางด้าน สมหมาย ภาษี รว.คลัง กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขหนี้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องถูกยึดที่ดินทำกิน เพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะหารือ



กับธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยให้กับเกษตรกรและมีปัญหาการชำระหนี้ว่าจะสามารถผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไร เพื่อให้เกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ต่อไป โดยที่ยังไม่ยึดที่ทำกิน แต่จะให้ธนาคารพาณิชย์ยกหนี้ให้กับเกษตรกรเลยเป็นไปได้หรือไม่

สมหมาย กล่าวว่า ปัญหาหนี้เกษตรกรตอนนี้มีมากในส่วนที่กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ เพราะไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคาร จึงไม่ได้เข้าไปดูแลลูกค้ากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ต่างจากธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เมื่อพบว่าลูกหนี้มีปัญหาจะเข้าไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทันที ทั้งการเว้นชำระเงินต้น 2-3 ปี มีการให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อให้มีทุนไปทำการเพาะปลูกรอบใหม่ หากแย่กว่านั้นก็มีการเว้นชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี และคอยติดตามผลว่าเกษตรกรจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่

“คลังจะเรียกธนาคารพาณิชย์มาหารือว่าจะช่วยดูแลหนี้ผ่อนปรนหนี้เกษตรกรได้แค่ไหนที่เขารับได้ ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจตก บ้านเมืองมีปัญหา เศรษฐกิจโลกดึงทำให้คน

เป็นหนี้มีปัญหามากขึ้น ซึ่งคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็รู้และหาทางแก้ไขหมดจด” สมหมาย กล่าว

สมหมาย กล่าวว่า คลังยังจะหารือกับ รมว. เกษตรฯ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ แต่แนวทางที่มีคนเสนอให้ตั้งธนาคารที่ดินเพื่อช่วยไม่ให้เกษตรกรโดนยึดที่ทำกินทำได้ยาก เพราะต้องใช้เงินมาก ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำไม่ได้

แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ให้สินเชื่อกับเกษตรกรโดยตรง ส่วนใหญ่จะให้กับผู้ประกอบการ

การเกษตรที่เป็นเอสเอ็มอี ซึ่งลูกค้าที่มีปัญหาทุกธนาคารก็ติดตามช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด แต่ยอมรับว่าครึ่งปีแรกสินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตรกรยังต่ำกว่าเป้า เพราะยอมรับว่าการพิจารณาสินเชื่อต้องระมัดระวังมากขึ้น ส่วนหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) มีแนวโน้มสูงขึ้นตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี เมื่อวานนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ที่ประชุมมีความกังวลเรื่องความเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินที่มีมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนและภาคเอกชน โดย กนง. และ กนส. มองว่ายังต้องติดตามความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ธปท. รายงานเอ็นพีแอล สิน้ไตรมาสแรกปีนี้ว่า เอ็นพีแอลที่ยังไม่กันสำรอง (Gross NPL) มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.29% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่มี 2.15% ของสินเชื่อรวม โดยเอ็นพีแอลของธุรกิจรายใหญ่ทรงตัว แต่เอ็นพีแอลของธุรกิจเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

# ‘ปิติพงษ์’เสนอปลูกพืชใช้น้ำน้อย - ‘ฉัตรชัย’ขอ50ล้านบาทลดงบขาด สบช่องปรับโครงสร้างเกษตร

เอกชนห่วงภัยแล้งซ้ำเติม  
กำลังซื้อในประเทศตกต่ำ  
กระทบยอดส่งออก

“ฉัตรชัย”เสนอกรม.ของบกลางเร่งด่วน 51 ล้าน  
ให้กระทรวงทรัพย์-กองทัพ ชุดเจาะบ่อบาดาล  
ช่วยภัยแล้งเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำ  
เจ้าพระยาฟุ้ง 4 ล้านไร่ สบช่องปรับโครงสร้าง  
เกษตรปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวหันปลูกพืชอื่นแทน  
วอนอ.ก.ส.ชะลอเก็บดอกเบียชานา

สถานการณ์น้ำในเขื่อนที่มีปริมาณลดลง  
อย่างมาก จากภาวะเอลนีโญ ซึ่งส่งผลให้น้ำต้นทุน  
ลดลง กระทบกับเกษตรกร โดยพล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกำกับให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเร่งหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง  
ช่วยเหลือเกษตรกร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า  
ในการประชุมครม.วันนี้ (23 มิ.ย.) พล.อ.ฉัตรชัย  
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

↑ อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

## สบช่อง

ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบาย  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะเสนอ  
ขอใช้งบประมาณ 51,379,000 บาท สำหรับ  
ดำเนินโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล  
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะ  
เร่งด่วน งบประมาณประมาณ 2558

โดยใช้งบกลางเร่งด่วนจำนวน 268 แห่ง  
โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการ  
กองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)  
และกองทัพบก เป็นหน่วยดำเนินการ

ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าศักยภาพ  
บาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำ  
ภาคกลางและเหนือตอนล่างบางส่วน 22 จังหวัด  
พื้นที่อยู่ติดแม่น้ำ ทำให้มีน้ำบาดาลจำนวนมาก  
มีความลึกไม่เกิน 60 เมตร การดำเนินการ  
การขุดบ่อบาดาล มีทั้งใช้ไฟฟ้าและใช้น้ำมัน  
มีราคาประมาณบ่อละ 190,000 บาท ใช้เวลา  
ในการขุดเจาะจำนวน 2 วัน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  
และแนะนำการใช้งานอีก 3 วัน รวม 5 วัน  
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาล  
ได้จำนวน 67 ชุด ดังนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
63 ชุด กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหาร  
พัฒนา จำนวน 2 ชุดและ กองทัพบกโดย  
กรมการทหารช่าง จำนวน 2 ชุด

## ชี้จำเป็นเร่งด่วนเจาะน้ำบาดาล

สำหรับแนวทางดำเนินการนำน้ำบาดาลมา  
แก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้เพราะการปลูกข้าวใน  
แต่ละปีเกษตรกรในภาคกลางและเหนือตอน  
ล่าง จะปลูกข้าวก่อนภาคอื่น ประมาณ 10 ล้านไร่  
แยกเป็นพื้นที่เขตชลประทาน 7.7 ล้านไร่  
นอกเขตชลประทาน 2.3 ล้านไร่ ซึ่งในปี  
นี้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงและน้ำชลประทาน  
ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเร่งเจาะน้ำบาดาล  
อย่างเร่งด่วน

รายงานข่าวระบุว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล  
รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอรายงานสถานการณ์  
น้ำและแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
ต่อครม. ถึงแนวทางหากจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย  
เพื่อช่วยเหลือรายได้แก่เกษตรกร จะพิจารณา  
ผลภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว รวมทั้งกำหนด  
มาตรการกรณีเกษตรกรไม่สามารถทำการ

เพาะปลูกข้าวในปีได้ โดยในระหว่างระยะเวลา  
ที่เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวในปี 40-45 วัน  
**ปรีดิยาธรยันไม่จ่ายชดเชยตรงชาวบ้าน**

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่าการแก้ปัญหา  
ภัยแล้งและมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอ  
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เข้าสู่ที่ประชุม  
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่ 24 มิ.ย.นี้  
หลักการก็คือจะไม่ใช้การแจกเงินชดเชยไร่ละ  
1,000บาทเหมือนที่เคยจ่ายเงินให้กับชาวบ้าน  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนเมื่อปลายปี2557  
ขณะเดียวกันก็จะไม่ใช้การจ่ายเงินให้กับ  
ชาวบ้านโดยตรง เหมือนกับตอนที่รัฐบาลขอให้  
งดปลูกข้าวบางไร่ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่น้ำใน  
ระบบชลประทานไม่เพียงพอ

“มาตรการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านจะ  
แตกต่างออกไปเพราะถ้าเอาเงินไปแจกให้โดยที่  
เรายังไม่รู้แนวโน้มราคาข้าวก็ผิด จะไม่แจกเงิน  
อย่างแน่นอน แต่ถ้าปลูกพืชทดแทนอย่างอื่นๆ  
ที่ใช้ใช้น้ำน้อยและช่วยให้อาชีพชาวไร่รับตัวเพิ่มขึ้น  
คงจะช่วย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

#### **เผยพื้นที่ปลูกข้าวพ่วง 4 ล้านไร่**

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  
จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี  
อวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน  
หรือGISTDAพบว่า ในขณะนี้พื้นที่การปลูกข้าว  
ลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 4 ล้านไร่ จากเดิมในวันที่  
กระทรวงเกษตรประกาศชะลอการปลูกข้าวมี  
พื้นที่ 3.4 ล้านไร่ ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 6  
แสนไร่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียหายจากภัยแล้ง  
รวมทั้งอีกกว่า 2 ล้านไร่ที่เหลือนั้น จะต้องชะลอ  
ปลูกอย่างเด็ดขาด

การประชุมกรมเศรษฐกิจ วันที่ 24 มิ.ย.  
นี้จะเสนอให้พิจารณา 3 มาตรการ

#### **ขงมาตรการสขบชองปรับโครงสร้างเกษตร**

ประกอบด้วย 1. พื้นที่ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้น  
มาประมาณ 6 แสนไร่นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะได้  
รับความเสียหาย จึงต้องเตรียมหรือสนับสนุน  
ให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยง  
สัตว์ ในกรณีนี้จะต้องหารือกับภาคเอกชน โดย  
เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการข้าวโพด  
เข้ามาสนับสนุน

2. พื้นที่ 2 ล้านไร่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวใน  
ขณะนี้ ให้เกษตรกรตัดสินใจเองว่าจะรอฝน

เพื่อทำนาต่อไป หรือให้ตัดสินใจปลูกพืชอื่น  
ที่ใช้ใช้น้ำน้อยไปเลย ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบาย  
ของกระทรวงเกษตรที่ต้องการให้เกษตรกร  
ปรับโครงสร้างการผลิตใหม่จากเดิมที่พื้นที่ลุ่ม  
เจ้าพระยาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวปีละ  
3 ครั้ง ซึ่งถือว่ามากเกินไป เป็นปัญหาต่อดิน  
และคุณภาพข้าว

ในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรจะหารือกับ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ที่มีนโยบายสนับสนุนเรื่องปรับโครงสร้าง  
ด้านการเกษตร ผลผสมผสาน เช่นกัน ด้านลด  
อัตราดอกเบี้ยค่า การจ่ายเบี้ยยังชีพช่วงปรับ  
เปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเกษตรกรยังไม่มียไรได้  
และเกษตรกรอาจต้องใช้ระยะเวลาเพื่อการ  
ปรับตัวใหม่ทั้งหมดเป็นการลงทุนระยะยาวที่ใช้  
งบลงทุนสูง แต่มันใจว่าจะส่งผลให้เกษตรกร  
มีอาชีพที่มีมั่นคงซึ่งมีผลทดแทนที่ยั่งยืน

#### **วอนร.ก.ส.พักดอกเบี้ยเกษตรกรชั่วคราว**

3. พื้นที่กว่า 6 แสนไร่ที่ปลูกใหม่ และมีความ  
เสี่ยงจะได้รับความเสียหายสูงกว่า รวมทั้ง  
พื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ที่เหลือยังไม่ได้รับเพาะปลูกนั้น  
จะหารือกับ ธ.ก.ส. เช่นกันว่ากลุ่มที่เป็นหนี้อยู่  
และถึงกำหนดชำระในปีนั้น จะให้ยกดอกเบี้ย  
ปีนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีรายจาก  
การเพาะปลูกตามฤดูกาล ส่วนการประกาศ  
เขตพื้นที่ภัยพิบัติ นั้นให้เป็นไปตามอำนาจ  
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ จะพิจารณาและ  
ประกาศตามความเหมาะสม และสามารถ  
จ่ายชดเชยไปตามอำนาจที่มีอยู่

สำหรับการแย่งน้ำไปตามลำน้ำชลประทาน  
ในขณะนั้นได้สั่งการให้กรมชลประทานไปดูแล  
การเอบน้ำหรือกักน้ำไว้ใช้ถือว่ามีความผิด  
ในอนาคต ระบบชลประทานจะต้องปรับ  
ใหม่ นำเพื่อการอุปโภคบริโภคอาจต้องถูกจัด  
ส่งโดยระบบปิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ  
ว่าน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจะเพียงพอ ส่วนการ  
ผลักดันน้ำเค็ม รักษาระบบนิเวศน์ การเพาะปลูก  
และการขนส่ง นั้นจะต้องบริหารจัดการควบคุม  
ให้มีความเหมาะสม

#### **คลังคานชดเชยชาวบ้านไร่ละรพัน**

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลัง กล่าวว่า กรณีช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ  
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนั้น ทางกระทรวง  
ขอให้กระทรวงการคลังชดเชยรายได้  
ให้แก่เกษตรกรชาวไร่จำนวนไร่ละ 3 พันบาท

ซึ่งเรื่องนี้ กระทรวงการคลังกับบอกว่า คงให้ไม่ได้  
ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนมาก เพราะค่าว่าเกษตรกร  
ไม่ได้มีแค่ชาวบ้าน แต่มีเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่  
ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งด้วย  
**เอกชนห่วงภัยแล้งซ้ำเติมกำลังซื้อตกต่ำ**

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภา  
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  
กล่าวว่าขณะนี้ภาคเอกชนคงจะต้องติดตาม  
ภาวะภัยแล้งใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ  
กำลังซื้อของคนไทยให้ถดถอยลงได้อีก  
จากปัจจุบันกำลังซื้อภาพรวมยังคงชะลอตัวอยู่  
ขณะเดียวกันอาจจะกระทบต่อปริมาณการส่งออก  
สินค้าเกษตรของไทยในปีนี้ได้ด้วย

อย่างไรก็ตามภาพรวมการส่งออกปี2558นั้น  
คาดการณ์ว่าจะติดลบ 1-2%

“ความเชื่อมั่นการบริโภคเป็นสิ่งสำคัญ  
เพราะจะสะท้อนการจับจ่ายของคนทุกระดับ  
ไม่ใช่เพียงรากหญ้า โดยที่ผ่านมายังไม่ตื่นก ซึ่ง  
ก็เชื่อว่ารัฐบาลกำลังเร่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นจะต้องให้  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น ก็ยังหวังว่า  
ครึ่งปีหลังแรงซื้อจะกระตือรือร้นกว่าครึ่งปีแรก  
แต่ก็ยังกังวลเรื่องภัยแล้งที่จะซ้ำเติมด้วย ซึ่ง  
รัฐต้องสร้างระบบบริหารจัดการน้ำให้ชัดเจนทั้ง  
ระยะสั้น กลางและยาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  
ได้อย่างตรงจุด” นายวัลลภ กล่าว

#### **กลุ่มยานยนต์หัวนกระแทกศก.ภาพรวม**

นายสุรพงษ์ พิสุทธิพัฒน์พงษ์ รองประธาน  
และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.  
กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้ติดตามภาวะภัยแล้งซึ่ง  
ล่าสุดพบว่ามีความรุนแรงมากขึ้น ก็กังวล  
ว่าจะกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตร  
ของไทยให้ลดปริมาณลง ขณะที่ราคาพืชผล  
ทางการเกษตรภาพรวมก็ยังไม่ได้ปรับสูงมาก  
นักตามภาวะตลาดโลกทำให้รายรับเกษตรกร  
อาจลดต่ำลงและอาจนำมา ซึ่งอำนาจซื้อของ  
ประชาชนลดต่ำลง ซึ่งจะกระทบต่อภาวะ  
เศรษฐกิจไทยโดยรวมได้

“ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วงที่  
ผ่านมาพบว่าหากเทียบกันเดือนต่อเดือนกับ  
ปี2557 ก็ยังคงลดลงต่อเนื่องจากแรงซื้อของ  
ประชาชนที่ลดลง โดยเฉพาะจากภาคเกษตร  
เพราะราคาพืชผลตกต่ำ ประกอบกับการ  
ปล่อยสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์ก็เข้มงวดขึ้น”  
นายสุรพงษ์ กล่าว

# สุพรรณยังวุ่น-ชิงน้ำ



**ประท้วงหย่าศึก  
ชาวบ้าน-รอบ3  
รมว.เกษตรฯ เผยภาคกลาง  
พบพื้นที่ปลูกข้าววงอกเพิ่มถึง 6  
แสนไร่ ส่งผลให้เสี่ยงแห้งตาย  
ด้านรมว.คลังยันเงินชดเชย  
ไร่ละ 3 พันบาท □อ่านต่อหน้า 11**

◀ **แย่งน้ำ** - ชาวบ้านริมคลองมะขามแตง  
อู่ทอง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกิดกระทบกระทั่ง  
กันเรื่องการสูบน้ำเข้านา หลังน้ำจากต้นคลอง  
ยังปล่อยออกมาไม่ถึง ต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่าย  
ไม่ทำตามข้อตกลง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.

## ● สุพรรณบุรี □ ต่อจากหน้า 1

เข้าไปไม่ได้ เพราะต้องใช้ขบๆ สูงมาก และมีพืชผลชนิดอื่นที่ต้องช่วยเหลือด้วย อดีตกรมต. ประภักดิ์ยังเดินหน้าหย่าศึกแย่งน้ำชวานาสุพรรณฯ เป็นรอบที่ 3 หลังเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำไม่ทำตามข้อตกลงระดมสูบจนแห้งคลอง จนชวานาที่ปลายน้ำประกาศจะจำป็นไปยิงเครื่องสูบน้ำให้ฟัง

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า น.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอรายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อที่ประชุมกรม. ในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ ถึงแนวทางหากจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย เพื่อช่วยเหลือรายได้แก่เกษตรกรจะพิจารณาผลภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว รวมทั้งกำหนดมาตรการกรณีเกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกข้าวในปีได้ โดยมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาแนวทางเลือกกำหนดเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร อาทิ การปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชอายุสั้น พืชปุ๋ยสด หรือข้าวอายุสั้น ซึ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพ และปริมาณของผลผลิต หลังการเก็บเกี่ยวเป็นสำคัญ

วันเดียวกันนายปิติพงศ์ หึงบุญ ณ อุษยา รามว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (สทอภ.) พบว่า ในขณะนี้พื้นที่การปลูกข้าวกลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 4 ล้านไร่ จากเดิมในวันที่กระทรวงเกษตรประกาศชะลอการปลูกข้าว มีพื้นที่ 3.4 ล้านไร่ ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 แสนไร่ มีความเสี่ยงที่จะเสียหายจากภัยแล้ง รวมทั้ง อีกกว่า 2 ล้านไร่ ที่เหลือนั้น จะต้องชะลอปลูกอย่างเด็ดขาด

นายปิติพงศ์กล่าวว่า การช่วยเหลือพื้นที่กลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.พื้นที่ 3.4 ล้านไร่ที่ปลูกข้าวไปแล้ว กรมชลประทานจะประกองให้ถึงที่สุดเพื่อจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2.พื้นที่ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้นมา กว่า 6 แสนไร่ นั้นให้ดูแลเช่นกันแต่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเสียหาย และ 3.อีก 2 ล้านไร่ ที่ยังไม่ปลูกข้าวในขณะนี้ให้ชะลอไว้จนกว่าฝนจะตก

นายปิติพงศ์กล่าวอีกว่า ในการประชุมกรม.เศรษฐกิจ วันที่ 24 มิ.ย. นี้ จะเสนอให้พิจารณา 3 มาตรการ หากได้รับความเห็นชอบจะเสนอให้ กรม.สัญญา พิจารณาต่อไป ในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ที่ซึ่งใหม่ ประกอบด้วย 1.พื้นที่ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้นมา ประมาณ 6 แสนไร่ มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเสียหาย จึงต้องเตรียมหรือสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในกรณีนี้จะต้องหารือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการข้าวโพด เข้ามาสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะช่วยลดปัญหาการถางป่าเพื่อปลูกข้าวโพดบนเขาได้

2.พื้นที่ 2 ล้านไร่ ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวในขณะนี้ ให้เกษตรกรตัดสินใจเองว่าจะรอฝนเพื่อทำนาต่อไป หรือให้ตัดสินใจปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยไปเลย ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตใหม่จากเดิม ที่พื้นที่กลุ่มเจ้าพระยาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวปีละ 3 ครั้ง ซึ่งถือว่ามากเกินไป จนเป็นปัญหาต่อดินและคุณภาพข้าว

โดยกระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับ ธ.ก.ส. เรื่องปรับโครงสร้างด้านการเกษตร ด้านลดอัตราดอกเบี้ยต่ำ การขายเบี้ยยังชีพช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเกษตรกรยังไม่มียาได้ และเกษตรกรอาจต้องใช้ระยะเวลา เพื่อการปรับตัวใหม่ทั้งหมดเป็นการลงทุนระยะยาวที่ใช้ขบลงทุนสูง แต่มั่นใจว่าจะส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นมีผลทดแทนที่ยั่งยืน

3.พื้นที่กว่า 6 แสนไร่ที่ปลูกใหม่ และมีความเสี่ยงจะได้รับความเสี่ยงสูงกว่า รวมทั้งพื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ที่เหลือ ยังไม่ได้เริ่มเพาะปลูกนั้น จะหารือกับ ธ.ก.ส. เช่นกันว่า กลุ่มที่เป็นหนี้อยู่ และถึงกำหนดชำระในปีนี้นั้นจะให้ยกดอกเบี้ยปีนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีรายได้จากการเพาะปลูกตามฤดูกาล ส่วนการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัตินั้น ให้เป็นไปตามอำนาจของผู้อำนวยการจังหวัดนั้นๆ จะพิจารณาและประกาศตามความเหมาะสม และสามารถจ่ายชดเชยไปตามอำนาจที่มีอยู่

นายปิติพงศ์ยังกล่าวถึงปัญหาการแย่งน้ำในหลายพื้นที่ว่า สั่งการให้กรมชลประทานไปดูแล เพราะตามระเบียบของกฎหมายชลประทานมีระเบียบและข้อห้ามเรื่องนี้อยู่ ส่วนหนึ่งเพราะระบบชลประทานของไทยเป็นระบบเปิดที่ไหลผ่านได้ทุกพื้นที่ การแอบสูบน้ำหรือกักน้ำไว้ใช้ ถือว่ามีความผิด เพราะน้ำดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ใช้ประโยชน์เพียงการเพาะปลูกด้านเดียว แต่ที่ผ่านมารวมชลประทานไม่เข้มงวดเรื่องนี้

ส่วนที่กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า นายปิณฑิพงษ์จะเข้ามาหาหรือถึงแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องนี้ โดยเฉพาะปัญหานี้สันนิษฐานการเกษตรและสัญญาที่เกษตรกรเริ่มมีการขายหรือถูกซื้อที่นาที่ดินแล้ว โดยมองว่าแนวคิดที่จะจัดตั้งธนาคารที่ดิน คงเป็นไปได้ คนที่เสนอยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธนาคารเพราะทำได้ยาก ประเด็นคือสถาบันการเงินดูแลถูกหนี้ได้แค่ไหนมากถึงจะตรงปัญหามากกว่า คลังกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องคุยว่าจะให้สถาบันการเงินผ่อนปรนได้แค่ไหน ส่วนจะยกหนี้ให้เลยได้หรือไม่คงเป็นไปได้ยาก

“ส่วนแนวคิดที่จะขอให้เกษตรกรปลูกข้าวไร่ละ 3,000 บาท เป็นไปไม่ได้ ที่ผ่านมามหาชนขอให้ไร่ละ 1,000 บาท ก็ใช้งบประมาณสูงถึง 4.3 หมื่นล้านบาทไปแล้ว ถ้าจะต้องจ่ายไร่ละ 3,000 บาท ก็ต้องใช้งบประมาณสูงถึงแสนล้านบาท แต่รัฐบาลก็มีภาระต้องดูแลพืชผลอื่นๆ ด้วย ก็คงต้องไปหาหรือรายละเอียดว่าจะช่วยเหลืออย่างไร” รมว.คลัง

วันเดียวกันนายประภัตร โพธสุธน อธิบดีกรม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทหารตรวจสอบเส้นทางน้ำจากคันคลองจนถึงปลายคลอง ว่าสาเหตุใดน้ำจึงไม่เพียงพอต่อการใช้ ซึ่งตามที่ทางชลประทานแจ้งว่ามีการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก 4 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องต้องพักเครื่องละ 2 ชั่วโมง เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเครื่อง นอกจากนี้พบว่ามีเครื่องสามารถใช้งานได้เพียง 3 เครื่องเท่านั้น ส่วนเครื่องที่ 4 กำลังเร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ซึ่งหากแก้ไขเครื่อง น้ำจะถูกส่งมาจนถึงปลายคลองเพียงพอต่อการใช้นั่นเอง

“ผมจะร่วมตรวจผู้ใช้น้ำกับเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านเกือบทุกวัน เพื่อลดความ

แตกแยกในกลุ่มชาวนา ที่ว่า มีงัดน้ำ ฎไม่ได้น้ำ ข้าวมีงัดตาย ข้าวถูกรด ข้าวถูกกำลังจะตาย เรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะต้องช่วยเขาต้องดูแลเขาอย่าทิ้งพวกเขาเด็ดขาด ไม่ว่าหน่วยงานใดที่ช่วยได้ต้องลงมาช่วยเขาช่วยชาวนาก็เหมือนได้ทำบุญครั้งใหญ่ อย่าคิดอะไรมากช่วยได้ก็ช่วยกันไป แต่หาวิธีถนอมน้ำใจกันให้มากก็เท่านั้นเอง เรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการเมือง แต่จริงๆ แล้วให้มองถึงความเดือดร้อนเป็นหลักดีกว่า ฟุ้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอำนาจเต็มที่จะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ร่วมประชุมด้วยฟุ้งนี้ก็น่าจะดีขึ้น” อธิบดีกรม.เกษตรฯ กล่าว

นายประภัตรกล่าวว่า วันนี้ไปหาศึกษาที่คันคลองทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อให้มีน้ำไหลสู่ปลายคลอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารขอเก็บสายพานเครื่องสูบน้ำ ทุกคนยอมก็จะมีแตกแล้วบ้างบางส่วนก็ต้องแก้ไขกันไป ก่ออยู่อย่างรุนแรงเด็ดขาด ช่วยเหลือกันเห็นอกเห็นใจกันเท่านั้นก็จบ ยอมเจ็บตัวกันบ้างคนละนิดละหน่อย เพื่อส่วนรวมเท่านั้นก็สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อย่างเรื่องการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้นควรทำอย่างไรที่สุด ก็รู้ปัญหาอยู่ชาวนาไม่ไกลอยู่แล้ว แต่เขาแทบจะไม่มีกินกันอยู่แล้ว จะเอาที่ไหนไปให้ก็ต้องดูด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า นายประภัตรต้องเข้าทำความเข้าใจ หรือหย่าศึกแย่งชิงน้ำของเกษตรกร มาแล้ว 2 รอบ ตั้งแต่วันที่ 20-21 มี.ย.ที่ผ่านมา หลังจากชาวนาระดมวางเครื่องสูบน้ำเกือบ 50 เครื่อง สูบน้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โดยให้แบ่งรอบเวียนกันสูบน้ำ แต่ยังคงมีปัญหาขึ้นมาอีกเป็นรอบที่ 3 ดังกล่าว

ด้านนายรภพ ฉิมพันธ์ นายกอบด.ไร่รอด อ.คอนเจดีย์ อ.สุพรรณบุรี ในฐานะคณะกรรมการจัดการชลประทาน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ยังมาไม่ถึงปลายคลอง น่าจะมาจากผู้ใช้น้ำตอนบนไม่รักษาสัญญาเรื่องการผลัดรอบเวรอย่างเคร่งครัด เห็นชาวบ้านตอนล่างจับกลุ่มพูดกันว่า ตอนนี้น้ำชาวบ้านที่เดือดร้อนหนักข้าวอินต้นตายจะไม่เอาปิ่นที่มีไปยิงคนแล้ว แต่จะเอาปิ่นที่มีไปยิงเครื่องที่แอบสูบน้ำตอนบนที่ไม่รักษาสัญญาให้ฟังให้หมด เนื่องจากสุดทนที่ต้องหมดตัว เพราะหาน้ำให้ข้าวที่อินต้นตายไม่ได้ตามมติร่วมกันเรื่องการจัดสรรน้ำ

“ตามที่ทางชลประทานแจ้งน้ำเพียงพอต่อการใช้อ่างแน่นอนใน 40 วันข้างหน้านี้ แต่ที่น้ำมาไม่ถึงเนื่องด้วยจากผู้ใช้น้ำต่างสูบน้ำจนเกลี้ยงคลองน้ำจึงลงมาไม่ถึงอย่างปลายน้ำตั้งแต่คลอง 18 คลอง 19 ข้าวตายเกลี้ยงอินต้นตายกันหลายพันไร่ ผมว่าอย่างนี้ต้องช่วยเขาจ่ายเงินให้เขาจังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องประกาศภัยพิบัติแล้วเพื่อให้หน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้เดินทางเข้าจับเคลื่อนช่วยเหลือได้ อย่าง ปภ., อบจ., อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน จะได้ไปเที่ยวเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ทำกันแบบกส้าๆ กล่าวๆ อย่างที่เป็นอยู่ ถ้าจังหวัดหรือหน่วยงานที่สามารถรองรับได้ช่วยชาวบ้านเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จบ” นายกอบด.ไร่รอดกล่าว



# รัฐเร่งจัดแผนรับมือเกษตรกรสู้วิกฤติแล้ง

## ก.เกษตรฯ เล็งขงมาตรการ-เอยกนห่วงข้า้เติมกำลังซื้อในประเทศ

● รัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง คลังปิดจ่ายไร่ละ 3 พันบาทเหตุต้องใช้เงินมหาศาล ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียม 3 มาตรการรับมือฉวยจังหวะปรับโครงสร้างการเกษตร เล็งขงกรมเศรษฐกิจ 24 มิถุนายนนี้ ภาคเอกชนห่วงภัยแล้งซ้ำเติมปัญหากำลังซื้อชะลอตัว

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กำลังพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในลักษณะเดียวกับ การจ่ายไร่ละ 1,000 บาทในก่อนหน้านี้ ส่วนที่เกษตรกรให้จ่ายไร่ละ 3,000 บาท คงเป็นไปได้ เพราะต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่จะมีมาตรการดูแล เนื่องจากรายได้เกษตรกรลดลงทำให้กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ทำให้มีผู้ที่ยืมเงินไม่ได้มี

จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนนี้อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว ด้านนายปิณฑงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง โดยจะเสนอ 3 มาตรการ ประกอบด้วย 1.เตรียมสนับสนุนให้ปลูกพืชทดแทน เช่น ข้าวโพด ในพื้นที่ปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 แสนไร่ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเสียหาย ซึ่งในกรณีนี้จะต้องหารือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการข้าวโพดเข้ามาสนับสนุน 2.พื้นที่ 2 ล้านไร่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว จะให้เกษตรกรตัดสินใจเองว่าจะรอฝนเพื่อทำนาต่อไป หรือตัดสินใจปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยไปเลย ถือเป็นปรับโครงสร้างการเกษตรไทยไปด้วย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน

การสนับสนุนเรื่องการปรับโครงสร้างด้านการเกษตรผสมผสาน เช่น เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำลง การจ่ายเบี้ยยังชีพช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเกษตรกรยังไม่มียารายได้ และเกษตรกรอาจต้องใช้เวลาเพื่อการปรับตัวใหม่ทั้งหมด เป็นการลงทุนระยะยาวที่ใช้งบลงทุนสูง แต่มั่นใจว่าจะส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน

3.จะหารือกับ ธ.ก.ส. เพื่อให้ออกดอกเบี้ยเงินในส่วน ของพื้นที่ 6 แสนไร่ที่มีความเสี่ยงจะได้รับความเสียหายสูง และพื้นที่ 2 แสนไร่ที่ยังไม่ได้เริ่มเพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรไม่มีรายได้จากการเพาะปลูกตามฤดูกาล โดยจะเสนอมาตรการดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (กรม.เศรษฐกิจ) วันที่ 24 มิถุนายนนี้ หากได้รับความเห็นชอบก็จะเสนอให้กรม.สัญจรที่ จ.เชียงใหม่ พิจารณาในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนจะติดตามภาวะภัยแล้งใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อแรงซื้อของคนไทยให้ถดถอยลงได้อีก จากปัจจุบันในภาพรวมยังคงชะลอตัวอยู่ และอาจกระทบต่อปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในปีนี้ด้วย

“ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะสะท้อนการจับจ่ายของคนทุกระดับ โดยที่ผ่านมายังไม่ตึงนัก ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลกำลังเร่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น ก็ยังหวังว่าครึ่งปีหลังแรงซื้อจะกระเตื้องขึ้นกว่าครึ่งปีแรก แต่ก็ยังกังวลเรื่องภัยแล้งที่จะเข้ามา ซึ่งรัฐต้องสร้างระบบบริหารจัดการน้ำให้ชัดเจนทั้งระยะสั้น กลางและยาวเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด” นายวัลลภ กล่าว

#### ช่วยเกษตรกร

นายสมหมาย ภาณี รว.คลัง เปิด  
เผยว่า เตรียมหารือกับนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ  
ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อหา  
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหา  
หนี้สินภาคการเกษตร และสัญญาณที่  
เกษตรกรเริ่มขายหรือถูกยึดที่นาที่ดินแล้ว  
โดยมองว่าแนวคิดที่จะจัดตั้งธนาคารที่ดิน คง  
เป็นไปได้ คนที่เสนอยังไม่มีความเข้าใจ  
เกี่ยวกับระบบธนาคารซึ่งมันทำได้ยาก  
ประเด็นคือสถาบันการเงินดูแลถูกหนี้ได้ดีแค่  
ไหนมากถึงจะตรงปัญหามากกว่า.